
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  
คร้ังที่ 1/2562 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานแม่โจ้ ๘0 ปี 

-------------------  
 

กรรมการที่มาประชุม     ต าแหน่ง  
 1. อาจารย์รชฏ  เชือ้วิโรจน์ รองอธิการบดี  รักษาการแทนประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์อภิชาติ  สวนค ากอง รองอธิการบดี 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม รองอธิการบดี 
 4. อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล รองอธิการบดี  

และรักษาการผู้อ านวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 5. นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ ผูช่้วยอธิการบดี 
 6. นางศรกีุล   นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี 
 7. นายประคอง  ยอดหอม ผูอ้ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
  8. นายวิเชียร  ค ารินทร์ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ 
  9. นายสุกิจ  ตดิชัย  ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศกึษา 
10. นางประทุมทิพย์  ดวงทวีรัตน์ ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
11. นางสาวนีร  เรยีนกุนา ผูอ้ านวยการกองคลัง 
12. นางสริิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 
13. นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นางวราภรณ์  ฟูกุล ผูอ้ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
15. นายประศาสน์  ก้องสมุทร ผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
16. นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์ ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
17. นางสมพร  แรกช านาญ ผูอ้ านวยการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
18. นางปราณี   พันธุ์วุฒิ ผูอ้ านวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
19. นางพัชรี  ค ารินทร์ หัวหนา้งานประชุม กองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 
20. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ รองอธิการบดี        

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายวรุณสิริ  สุจนิดา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตาม

ประเมินผล 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

2. นาวสาวกิรยิา  ทิพย์โอสถ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 
 

  ด้วยประธานคณะกรรมการลาป่วย ได้มอบหมายให้อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี 
รักษาการอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานได้กล่าวเปิด

ประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑. การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมาย 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และ

คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ ้พ.ศ. 2560 ซึ่งอ านาจ
ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เป็นอ านาจ

ของสภามหาวิทยาลัย แต่ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ ดังนัน้ เพื่อให้การ
จัดท าข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามก าหนดเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่ง

ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ที่ท่านรับผิดชอบโดยเร่งด่วน เพื่อมใิห้เกิดความเสียหายในภาพรวม

มหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๒. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
 

เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 

2562 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 จึงมีมติให้

แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รายละเอียด

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
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     ๑๒. เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๒.๑ รับทราบการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี 2561 
 

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี 2561 และมีมติให้หน่วยงานที่
เสนอชื่อประชุมหารือกลุ่มย่อยพิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียด และให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผลไปยังกอง            
การเจา้หนา้ที่ภายในเวลาที่ก าหนด และเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ในการนี้ ผูอ้ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และผู้อ านวยการกองกลาง ได้ประชุม
หารือกันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเรียบร้อยแล้ว                     
จงึขอแจง้ผลการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ ตามรายชื่อที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  ประจ าปี 2561 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้ งที่  11/2561                  

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2561 โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  และเสนอขอใช้เงินจากกองทุน

ส านักงานอธิการบดี ในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมเงินและ

จัดท ารายละเอียดการรับจ่ายรายงานให้ที่ประชุมทราบ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม นั้น 
 

  ในการนี้ ฝา่ยเลขาฯ ได้จัดท าสรุปรายรับ-รายจ่าย การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา พอสรุปได้ ดังนี้ 
รายรับ 

 เงินสนับสนุนจากผู้บริหาร    12,700 

 เงินสนับสนุนจากผู้อ านวยการกอง     6,500 

 เงินสนับสนุนจากกกกองทุนส านักงานอธิการบดี 40,000 59,200 

รายจ่าย 

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มระหว่างการแขง่ขัน    8,520    

      (วันท่ี 20-26 ธ.ค. 2561) 

- ค่าอาหารกลางวันก่อนเดินขบวน   10,250 

- ค่าวัสดุอุปกรณต์กแตง่ขบวน     1,234 

- ค่าแตง่หนา้บุคลากรน าขบวน        500  20,504 

      เงนิคงเหลอื  38,696 
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  **หมายเหตุ : ยังไม่ได้มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาท่ีชนะเลิศการแขง่ขัน  
 

  ในการนี้ จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
๑. ขอน าค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร เบิกจ่ายจากเงินกองทุนส านักงานอธิการบดี 

จ านวน 20,504 บาท (สองหมื่นห้าร้อยสี่บาทถ้วน) ส าหรับเงินที่เหลือให้ส่งคืนเข้ากองทุนส านักงาน
อธิการบดี  

๒. ส าหรับเงนิในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร จ านวน 1๙,200 บาท (หนึ่งหมื่นเก้า
พันสองร้อยบาทถ้วน) จะขอน าไปจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ Green Office และมอบเป็นเงินรางวัลให้แก่
นักกีฬาที่ชนะการแขง่ขัน 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

 ๑.๒.3 แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
 

  ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
2562 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมถิุนายน 2562) ดังนี้ 

๑. วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการปลูกฝังและสร้างวินัยในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรมสร้างสุขด้านดนตรีและนันทนาการให้แก่นักศึกษา “ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด”  
ณ พิพิธภัณฑก์ารเกษตรและวัฒนธรรมไทย 

๒. วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โครงการทบทวนแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 
2562 รอบ 6 เดือน ณ พิพิธภัณฑก์ารเกษตรและวัฒนธรรมไทย 

๓. วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โครงการด าหัวผูอ้าวุโสและอธิการบดี ประจ าปี 2562  
ณ อาคารแผพ่ืชน ์

๔. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการ
วันสถาปนาโรงเรียนฝกึหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 

๑.๒.4 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การลาศึกษาต่อของบุคลากร 

 ประเภทสนับสนุนวิชาการท่ีไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
  

 เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการที่ลาศึกษาต่อไม่สอดคล้องกับ
หน้าที่ที่ปฏิบัติ โดยแจ้งว่า เป็นการลาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับการท างานหรือการเพิ่มพูนความรู้
ที่ส่งผลช่วยในการท างานในส่วนอื่น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อฯ ตามที่      
เสนอขอ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

 

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562         
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า บุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการที่ลาศึกษา
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ต่อฯ   ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ ให้สามารถเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียน
ประวัติได้เท่านั้น ไม่สามารถน าคุณวุฒิที่ได้รับมาปรับวุฒิการศึกษาได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรประเภทสนับสนุน
วิชาการได้ตระหนักถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาให้ลาศกึษาต่อฯ ซึ่งต้องเป็นการลาศกึษาต่อที่
สอดคล้องกับหนา้ที่ที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานที่บุคลากรนั้นสังกัดอยู่ 

 

 ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้อ านวยการทุกท่านแจ้งบุคลากรเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

        คร้ังที่ 11/2561 เมือ่วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
 

        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกีารแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง / รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน 
 

๓.๑ รายงานผลการด าเนินงาน Green Office 
 

  ๑) อาคารส านักงานอธิการบดี  

   ๑.๑ อยู่ระหว่างด าเนนิการโครงการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Sunroof) และระบบป้องกันไฟย้อนเข้าระบบจ าหน่าย คาดว่าในปี 2562 ส านักงานอธิการบดีจะสร้าง
พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานเองได้ ประมาณ ๓๐๐ กิโลวัตต์ โดยมีแผนจะติดตั้งที่อาคารอ านวย ยศสุข และอาคาร
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  
   ๑.๒ รณรงค์เรื่องลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจะมีการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ และ
ประกาศเป็นนโยบายมหาวิทยาลัย และเชิญชวนคณะ/ส านัก ร่วมด าเนินการด้วย ซึ่งจะเสนอมหาวิยาลัย
พิจารณาก าหนดเป็น Road map โดยก าหนดให้แต่ละปีต้องมีหน่วยงานเข้ารับการประเมินอย่างน้อย              
๓ หนว่ยงาน และมกีารก าหนดมาตรการผลักดันในแต่ละหนว่ยงาน ประกาศเป็นนโยบายปฏิบัติต่อไป 
 

  ๒) อาคารอ านวย ยศสุข 

       กลุ่มหน่วยงานอาคารอ านวย ยศสุข ได้เริ่มด าเนินกิจกรรม Green Office ตั้งแต่เดือน
เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ซึ่งได้เตรียมความพร้อมและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ Green Office อย่าง
เคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรและนักศึกษาที่ร่วมด าเนินกิจกรรม และได้เข้ารับการ
ประเมินในเดือนกรกฏาคม 2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับ Silver ซึ่งได้วางแผนที่จะด าเนินการต่อ โดยน า
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ได้จัดท าโครงการ
และงบประมาณเพื่อด าเนินการเรื่องการลดใช้พลังงาน เนื่องจากผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น ทุกหน่วยต้อง
ร่วมมือช่วยกันด าเนนิการให้ส าเร็จ  
 

  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 
๑. เรื่องการลดขยะพลาสติก โฟม ต้องก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติและมีบทลงโทษชัดเจน 

เนื่องจากเป็นนโยบายที่รัฐบาลก าหนด  
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๒. ควรน าค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ส านักงานอธิการบดีผลิตได้ คิดเป็นมูลค่าหน่วยละ 
๓-๔ บาท น าเข้าเป็นรายได้กองทุนฯ โดยมหาวิทยาลัยควรจ่ายคืนส่วนต่างที่ส านักงานอธิการบดีสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นรายได้ของส านักงานอธิการบดีและส ารองไว้เป็นค่าบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
พลังงานทดแทนดังกล่าว 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการส านักงานสีเขียวของส านักงานอธิการบดี          
น าข้อเสนอแนะข้างตน้ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

๓.๒ ผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศกึษาส านักงานอธิการบดี  
 

๑) รายงานผลการด าเนินงานกองทุน 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศกึษาของส านักงาน
อธิการบดี ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น ในการนี้ 
คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  

 

๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกองทุน 
 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 31/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมดารด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธิการบดี มีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ซึ่งได้หมดวาระไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น 
 

  เพื่อให้การด าเนินงานกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธิการบดี โดยเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการจากชุดเดิมตามรายชื่อทีเ่สนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา 
 

  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้   
๑. กองทุนฯ ดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้งเงนิต้นและดอกผล ซึ่งยังไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์แต่อย่างใด ดังนัน้ คณะกรรมการควรพิจารณาจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนให้แก่บุคลากรที่ท า
ผลงานทางวิชาการ หรอืน าไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส านักงานอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษา 

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงขอ้บังคับว่าด้วยกองทุนจะน าเข้ากรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยฯ เร็ววันนี้ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการควรปรับวัตถุประสงค์ของ
กองทุนให้เหมาะสมกับบริบทของส านักงานอธิการบดี 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนา

นักศึกษา และเห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ ตามที่เสนอ และให้เลขานุการคณะกรรมการ

ด าเนนิงานกองทุนฯ ด าเนนิการตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 

๔.๑  พิจารณาการก าหนด TOR ในส่วนภาระงานเชิงพัฒนา และผลการประเมิน 

การประกันคุณภาพของหน่วยงาน   
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินข้อตกลงภาระงานผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการ  ในส่วนของหัวข้อที่ 3. ภาระงานเชิงพัฒนา และหัวข้อที่ 7 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. หัวข้อที่ ๓ ภาระงานเชิงพัฒนา ข้อย่อย 3.3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน / การวิจัย
สถาบัน / การสรา้งนวัตกรรม การจัดท าหรอืปรับปรุงกฏระเบียบข้อบังคับ” ค่าน้ าหนักตามต าแหน่งที่แต่ละคน
ด ารงอยู่ เนื่องจากในบางหน่วยงานไม่จ าเป็นต้องด าเนนการตามหัวข้อย่อยนีเ้ป็นประจ าทุกปี จงึไม่สามารถหา
ผลการด าเนินงานมาประเมินได้ ประกอบกับส านักงานอธิการบดี รวมไปถึงส านักอื่น ๆ ต้องท าหน้าที่ในการ 
Support ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้กับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ รวมทั้งต้องผลักดัน
การด าเนินงานและเขียน SAR ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อ
รับการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีด้วย จึงขอปรับปรุงหัวข้อย่อยที่ 3.3 เป็น “ผล
การประเมินการประกันคณภาพระดับมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ (Criteria) ที่รับผิดชอบ” (เฉพาะบุคลากร
ในหน่วยงานที่ต้องผลักดันการด าเนินงานและเขียน SAR ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SAR ระดับ
มหาวิทยาลัย)  

๒. หัวข้อที่ 7 ผลการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (ของปีที่ผ่านมา) ค่าน้ าหนัก
ร้อยละ 5 เนื่องจาก ส านักงานอธิการบดีไม่ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในมา 2 ปีแลว้ ด้วยมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอพิจารณาปรับ
หัวข้อที่ 7 เป็น “การด าเนินงานที่ได้รับการถ่ายทอดจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล” โดยให้รอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ  ได้รับผลการประเมินนี้เท่ากันหมด และส่งเรื่องให ้ก.บ.ม. พิจารณาหา
วิธีการประเมินให้รองอธิการบดีด าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป 

 

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงทั้ง ๒ หัวข้อในข้อตกลงภาระงานดังกล่าวข้างต้น ควรเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการ เป็นคะแนนรอ้ยละ 5 ในข้อตกลงภาระงาน  

๒. เห็นชอบให้ปรับหัวข้อที่ ๓ ภาระงานเชิงพัฒนาข้อ ๓.๓ เป็น “ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้รับผิดชอบ” โดยให้ผู้อ านวยการมอบหมายให้มี
ผูร้ับผิดชอบให้ชัดเจน และก าหนดเป็นภาระงานประจ าไว้ใน TOR  
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 ๔.๓  แผนปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี  
 

  (๑) พิจารณาแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี  
     ในการสัมมนาน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2561 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

       ตามที่คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ได้น าเสนอแนวทางการจัดท า
รายงานผลการจัดท ารายงานประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบให้ก าหนดน าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาสรุปรายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ในการนี้ กองแผนงานจึง
เสนอแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

๑. น าเสนอผลการด าเนินงานเด่นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย : การขับเคลื่อนส านักงานอธิการบดี และอาคารอ านวยยศสุข สู่ Green Office 

๒. แนวทางการพัฒนาส านักงานอธิการบดีในอนาคต 
- ทบทวนโครงสรา้งให้ชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ในฐานะส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

- ต่อยอดการด าเนินงาน Green University 
- พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

๓. ผูน้ าเสนอ : ผูอ้ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

(๒) “ร่าง” แผนปฏิบัติงานส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

   ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดท าแผนส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 
โดยกองแผนงานได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย พร้อมทั้งเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้พิจารณาร่วมกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 และวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอ “ร่าง” แผนปฏิบัติงานส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  

 

ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 
๑. การกรอกข้อมูลการน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ควรผ่านการพิจารณาจาก

หัวหน้างาน และผู้อ านวยการกองกลาง โดยให้ผู้อ านวยการลงนามส่งข้อมูลเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อยืนยันว่า
บุคลากรดังกล่าวได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 




